
sþ. 99. Fyrirspurn [86. mál]
til fjármálaráðherra um ráðstöfunarfé lífeyrissjóða.

Frá Pétri Sigurðssyni.

1. Fyrir hvaða fjárupphæð hafa lífeyrissjóðir keypt skuldabréf af eftirtöldum
sjóðum á árunum 1971-1976:
a) Framkvæmdasjóði,
b) Byggingarsjóði ríkisins,
e) Öðrum fjárfestingarlánasjóðum?

2. Um hvaða lífeyrissjóði er hér að ræða og hvar eru þeir sveitfestir?
3. Hvaða lífeyrissjóðir hafa ekki tekið þátt í slíkum skuldabréfakaupum og hver er

sveitfesti þeirra?
4. Hve miklu fé hafa lífeyrissjóðirnir ráðstafað samanlagt til lána og skuldabréfa-

kaupa?

Óskað er skriflegra svara.


